

Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm

Đứng vững tại những nơi thánh thiện

Hãy đọc những phần tham khảo thánh thư và lời phát biểu sau đây, tìm kiếm những cách chúng ta có thể chọn để đứng vững ở những nơi thánh thiện.

Thi Thiên 24:3–4; Ê Sai 58:13; Hê La Man 5:12; 3 Nê Phi 18:24; Giáo Lý và Giao Ước 27:15; 115:5–6

Chị Ann M. Dibb thuộc Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ đã giải thích:



Chủ Tịch Ezra Taft Benson dạy: “Những nơi thánh thiện gồm có đền thờ, giáo đường, ngôi nhà của chúng ta và giáo khu của Si Ôn, là những nơi, ‘để phòng vệ và dung thân’ [Giáo Lý và Giao Ước 115:6] [“Prepare Yourself for the Great Day of the Lord”, *New Era*, tháng Năm năm 1982, trang 50]. Ngoài những nơi này, tôi còn tin rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy thêm nhiều nơi nữa. Trước tiên, chúng ta có thể coi danh từ *nơi* là một môi trường vật lý hoặc một vị trí địa lý. Tuy nhiên, một *nơi* có thể là “một tình trạng, vị trí riêng biệt hoặc tâm trạng” [Merriam-Webster Online, “place” merriam-webster.com/dictionary/place]. Điều này có nghĩa là nơi thánh thiện cũng có thể bao gồm *những khoảnh khắc thời gian*—những khoảnh khắc khi Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta, những khoảnh khắc khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, hoặc những khoảnh khắc khi chúng ta nhận được một câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Ngoài ra, tôi còn tin rằng bất cứ lúc nào các em có can đảm để đứng lên bênh vực cho điều đúng, nhất là trong các tình huống khi không một ai khác sẵn lòng làm như vậy, thì các em đang tạo ra một nơi thánh thiện. (Ann M. Dibb, “Những Nơi Thánh Thiện của Các Em”, *Liahona*, tháng Năm năm 2013, trang 115)

Chọn Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của chúng ta

Hãy đọc những phần tham khảo thánh thư và lời phát biểu sau đây, tìm kiếm những cách mà chúng ta có thể chọn Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của chúng ta.

Châm Ngôn 3:5–6; Thi Thiên 118:8–9; 1 Nê Phi 4:6; 2 Nê Phi 32:5; Mô Rô Ni 10:5; Giáo Lý và Giao Ước 11:12–14

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:



Chúng ta có thể chọn Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của chúng ta bằng cách nào? Chúng ta cần phải hối cải những tội lỗi của mình mỗi tuần và tái lập các giao ước của chúng ta bằng cách dự phần Tiệc Thánh với đôi tay trong sạch và tấm lòng thanh khiết, như chúng ta được truyền lệnh phải làm [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 59:8–9, 12]. Chỉ có bằng cách này chúng ta mới có thể có được lời hứa thiêng liêng rằng chúng ta sẽ “luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng [chúng ta]” (Giáo Lý và Giao Ước 20:77). . . .

. . . Chúng ta phải luôn luôn làm những việc cần thiết để gìn giữ Thánh Linh đó. Chúng ta phải tuân giữ các giáo lệnh, cầu nguyện để được hướng dẫn, đi nhà thờ và dự phần Tiệc Thánh vào mỗi Chủ Nhật. Và chúng ta không bao giờ được làm bất cứ điều gì để xua đuổi Thánh Linh đó. Cụ thể, chúng ta nên tránh xa phim ảnh, sách báo khiêu dâm, rượu, thuốc lá và ma túy, và luôn luôn, luôn luôn tránh vi phạm luật trinh khiết. (Dallin H. Oaks, “Be Not Deceived”, *Liahona*, tháng Mười Một năm 2004, trang 46)